

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
tại cuộc họp sơ kết công tác quý III năm 2015 và phương hướng,
nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia**

Ngày 26 tháng 10 năm 2015, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) chủ trì cuộc họp sơ kết công tác quý III năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ là thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sau khi nghe Bộ Tài chính - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia báo cáo, ý kiến phát biểu của các Bộ, cơ quan, đơn vị dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng đã thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các lực lượng chức năng ở Trung ương có sự phối hợp tốt, chặt chẽ hơn; các cơ quan truyền thông tích cực vào cuộc, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của người dân về tác hại của tệ nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nâng cao trách nhiệm trong việc tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Kết quả bắt giữ, xử lý trong quý III năm 2015 của các lực lượng chức năng tăng cao so với cùng kỳ năm 2014, cụ thể: xử lý hơn 54.000 vụ vi phạm, tăng 15%, trong đó khởi tố 288 vụ với 301 đối tượng; thu nộp ngân sách từ tiền xử phạt, bán hàng tịch thu và truy thu thuế gần 4.400 tỷ đồng, tăng 38%; kết quả này góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách, đảm bảo an ninh kinh tế, trật tự - an toàn xã hội, quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, một số Bộ, ngành vẫn chưa chỉ đạo quyết liệt, sát sao trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách còn chậm, chưa chú trọng công tác kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các lực lượng chức năng. Đáng chú ý, tại một số địa phương việc điều tra, xử lý vi phạm ở nhiều vụ việc còn thiếu kiên quyết do nể nang, lợi ích cục bộ; công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng còn nhiều bất cập. Số vụ phát hiện, bắt giữ nhiều nhưng tỷ lệ xử lý hình sự thấp, chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa vi phạm... Vì vậy, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại

và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm và trên một số lĩnh vực vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, nhất là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, sản xuất trong nước, như: phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, chất cấm dùng trong chăn nuôi, bảo quản thực phẩm, hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, xăng dầu, thuốc lá điếu...; các thủ đoạn gian lận gây thất thu lớn cho ngân sách, như: gian lận về giá tính thuế, xuất xứ, chủng loại hàng hóa nhập khẩu, gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng vẫn chưa được ngăn chặn, xử lý hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Cơ bản đồng ý với nội dung, phương hướng, nhiệm vụ công tác nêu trong dự thảo Báo cáo công tác quý III năm 2015 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Tuy nhiên, để công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chuyển biến mạnh mẽ và đi vào thực chất, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đặc biệt là Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, công chức và người dân về tác hại của tệ nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công khai, minh bạch kết quả điều tra, xử lý vi phạm; nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán những đối tượng vi phạm pháp luật để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và cán bộ, công chức trong công tác này, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các qui định của pháp luật, khắc phục những bất cập trong công tác quản lý, không để các đối tượng lợi dụng chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế để buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả. Tập trung ưu tiên hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các văn bản qui định về trách nhiệm, quan hệ phối hợp, cơ chế đảm bảo kinh phí hoạt động cho các lực lượng chức năng.

4. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế; đẩy nhanh quá trình xã hội hóa công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, huy động thêm nguồn lực cho công tác này, nhất là trong việc đầu tư thiết bị ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để tăng cường năng lực kiểm tra, kiểm soát hàng hóa nhập khẩu, đảm bảo phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại hàng cấm, hàng độc hại từ nước ngoài vào Việt Nam, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chống thất thu thuế.

5. Sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chuyên đề, Chỉ thị, Công điện, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc đấu tranh, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian qua như: cao điểm kiểm tra, xử lý buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, chống buôn lậu thuốc lá, xăng dầu...; đúc kết, nhận diện các hành vi, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả, kịp thời.

6. Giao Bộ Tài chính - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan dự thảo Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, xác định, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng, đảm bảo triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung vào các tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm; trình Trưởng Ban trước ngày 15 tháng 11 năm 2015.

7. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Văn phòng Chính phủ tích cực theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động trong việc thu thập, xử lý thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và kết quả đấu tranh của các lực lượng chức năng để tham mưu, đề xuất Trưởng Ban có ý kiến chỉ đạo kịp thời, nhất là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng được dư luận chú ý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- Các cơ quan, đơn vị: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Cục Quản lý thị trường;
- Văn phòng Thường trực BCD 389 QG;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGD Công TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, NC, KGVX, TH;
- Lưu: VT, VI(3), BVD.

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Lê Mạnh Hà